

จอปลดล็อกCBDทาผิว DOD ได้ดีลกับกัญชง KISS

ทับทูน - ออย.เปิดใหม่ไลน์ใช้ CBD กัญชงในเครื่องสำอาง เตรียมรับฟังความเห็นกลางมีนาคม ก่อนจัดทำร่างกฎหมายชัดเจน เมษายนนี้ ชี้ต้องรอบคอบ พร้อมเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชงตั้งโรงสกัดสาร นำเข้าเมล็ดกัญชงด้าน DOD คว่าอีกดีล KISS ลุยผลิตภัณฑ์กัญชง ต่อเนื่องหลังดีล JKN-CHAYO ก่อนหน้า
→→→ **อ่านหน้า 2**

▶ ปลดล็อก (ต่อจากหน้า 1)

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศรายละเอียดการนำสารสกัด CBD (Cannabidiol) จากกัญชงมาใช้ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง เมื่อต้นคาดว่าจะสามารถประกาศรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของ อย. ได้ภายในช่วงครึ่งหลังของเดือนมีนาคม โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 10 วัน จากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นดังกล่าวไปปรับปรุง และจัดทำเป็นร่างกฎหมายกำหนดการใช้สารสกัด CBD ในผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสำอาง คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนเมษายน 2564

"การปลดล็อกการนำส่วนของพืชกัญชง-กัญชาไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศนั้น ต้องดำเนินการเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการนำสารสกัดไปใช้ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากมีรายละเอียดหลายด้าน ทั้งปริมาณที่เหมาะสม การเขียนคำเตือนในเอกสาร - ฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน"

ขณะเดียวกันทาง อย. จะทยอยประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง, ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งโรงสกัดสาร, รวมถึงผู้ได้รับใบอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดกัญชง ออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่วนสาร CBD ขณะนี้ยังไม่ผลผลิตจากในประเทศ คาดล็อตแรกจะเริ่มออกจำหน่ายประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2564

● DOD ได้ดีลกับ KISS

ด้าน นายธนิช ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีไอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD แจ้งว่า บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ในการวิจัย พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดจากกัญชง (หลังจากได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยา) ให้แก่บริษัทร่วมทุนของ KISS และบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด

นางรวิวรรณ ไชยกาเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรจุกิส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ KISS ผู้พัฒนานวัตกรรมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Rojukiss, PhDerma, Best Korea, Wonder Herb และ Sis2Sis กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โอ ซ้อปปี้ง จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ในหลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยทั้ง 3 พันธมิตรพร้อมนำจุดแข็งทางธุรกิจมาร่วมผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่อุตสาหกรรม โดย KISS มีความเชี่ยวชาญการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรม

และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพ พร้อมสร้างแบรนด์สินค้าที่แข็งแกร่งขณะที่ DOD มีความพร้อมด้านการจัดหาและผลิตสินค้าจากกัญชงได้อย่างครบวงจร และ GMM O Shopping มีความแข็งแกร่งในด้านศิลปิน ช่องทางสื่อและช่องทางจำหน่ายแบบ (Direct-to-Consumer) หรือ D2C ที่แข็งแกร่งผ่านแพลตฟอร์ม O Shopping จึงถือเป็นการผนึกพันธมิตรผู้นำในการพัฒนาสินค้าจากกัญชง การทำการตลาดและช่องทางการขายอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ บริษัทวางเป้าหมายเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากกัญชงหลากหลายรายการที่ผ่านการคัดค้านวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นและแตกต่าง ภายในปีนี้

● ย้อนรอยดีล DOD

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 DOD ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับ บริษัท เจเคเอ็น เอลท์ แอนด์ บิวตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 2 ปี ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชง